

ค้วนที่สุด

ที่ กค 0526.5/ 0-118

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท 10400

// พฤศจิกายน 2541

เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี
ต่างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ค้วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 79 ลงวันที่ 7 กันยายน 2541

ตามที่กระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น ปรากฏว่า ส่วนราชการมีปัญหาในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 11 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือนุคคลในครอบครัวของผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบการเบิกจ่ายว่า จะมีหลักในการพิจารณาในกรณีดังกล่าวอย่างไร และใบรับรองของแพทย์ที่จะใช้ในการพิจารณาประกอบการเบิกจ่ายจะมีลักษณะอย่างไร จึงจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในแต่ละกรณีเป็นประเด็นข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากรายละเอียดทางการแพทย์ในคำรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่ระบุอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น หรือความรุนแรงของโรค อันเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวแสดงให้เห็นหรืออาจสรุปได้ว่า หากผู้ป่วยมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้นั้น ทั้งนี้

ยังไม่เพียงพอในการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ก็เห็นควรแจ้งผู้มีสิทธิทราบ เพื่อขอให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองของแพทย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) มณีมัย วุฒิธรเนดิรักษ์
(นางมณีมัย วุฒิธรเนดิรักษ์)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง 3
ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 2739561